
สรุปประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น  
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน  

(ภายใตคาใชจายในการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการลงทุน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.    
ณ หองบุรีเทล ฮอลล 2 โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย 

 

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพ่ือรองรับการ
ลงทุน (ภายใตคาใชจายในการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมอยางมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.   ณ หองบุรีเทล 
ฮอลล 2 โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย  โดยมีนายอาทิตย อิงคุทานนท ผู อํานวยการกลุมเทคโนโลยี
กระบวนการผลิต กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนประธานกลาวเปดการประชุม  ซึ่งมีผูเขารวมประชุมสัมมนา
ทั้งสิ้น 56 คน  โดยแบงเปน ผูแทนจากหนวยงานราชการ จํานวน 46 คน เอกชน 1 คน และประชาชน 9 
คน   

ในการประชุมไดมีการนําเสนอความเปนมาโครงการ แนวทางการศึกษา และแผนการดําเนินงาน โดย
นางสาวอธิกา รงคสวัสดิ์ ผูจัดการโครงการ   และนําเสนอผลการรวบรวมขอมูลสถานการณดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม สิ่งแวดลอม ของจังหวัดบุรีรัมย โดย ดร. กฤศ ฉายแสงเดือน รวมท้ังการระดม
ความคิดเห็นจากท่ีประชุม ในประเด็นดังนี ้ 

ประเด็น ความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุม 

1.โอกาสและขอจํากัดในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 

โอกาส 

 ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ: ขาวหอม
มะลิ มันสําปะหลัง ออย ยางพารา และปศุสัตวท่ีสําคัญ : สุกร ไก
เน้ือ  โคเน้ือ โคนม กระบือ 

 มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนศูนยกลางอารยธรรมขอม แหลง
โบราณสถาน แหลงทองเท่ียวและศึกษาทางธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ
สูง (ภูเขาไฟ) และสถานท่ีผักผอนหยอนใจท่ีมนุษยสรางข้ึน 

 มีพ้ืนท่ีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา) สามารถ
พัฒนาดานการคาและการทองเท่ียวทางวฒันธรรม  

 มีการขยายเสนทางคมนาคมเชื่อมตอชายแดนชองสายตะกู 

 มีสนามกีฬาฟุตบอลท่ีมีช่ือเสียงและไดมาตรฐาน มีสนามแขงรถ
มอเตอรสปอรตระดับมาตรฐานโลก 

 มีการลงทุนดานตางๆ มากข้ึน ไดแก บริการ ดานอสังหาริมทรัพย 
หางสรรพสินคา  คอนโด ท่ีพักอาศัย 

 มีสินคาโอทอปท่ีข้ึนชื่อเปนเอกลักษณ ไดแก ผาซ่ินตีนแดง ซึ่งจด
ทะเบียน GI กระยาสารท กุนเชียง กุงจอม ผาภูอัคคี ยอมจากดิน
ภูเขาไฟ 



ประเด็น ความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุม 

 นโยบายการเปดศุลกากรในสนามบิน ใหนักลงทุนตางชาติเขามา
ไดมากขึ้น 

 พื้นท่ีภูเขาไฟ มีแหลงแรธรรมชาติหลายชนิด  

 ขอจํากัด 

 มีแหลงนํ้าไมมาก  ขาดระบบชลประทานและขาดการบริหาร
จัดการนํ้าเชิงระบบ และทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  

 พื้นท่ีนอกชลประทานมีอยูมาก ซึ่งนํ้าไมเพียงพอตอการเกษตร 
และหากมีการสรางโรงงานก็จะทําใหเกิดการแยงชิงนํ้ากันได 

 มีแรงงานอพยพออกนอกพ้ืนท่ีจํานวนมาก ทําใหขาดแคลน
แรงงานทุกภาคการผลิต  ดวยสถานประกอบการขนาดใหญมีนอย 

 เสนทางการคมนาคมหลักของจังหวัด ยังคงเปน 2 ชองทางจราจร 
ซึ่งมีสภาพแคบ จึงเปนขอจํากัดตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด รวมท้ังระบบราง ยังเปนระบบรางเดียว  

 พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ี สปก และพื้นท่ีปา การทําโครงการ หรือ
พัฒนาพื้นท่ีตองไดรับการอนุญาต 

 ปจจุบัน โรงงานในพื้นท่ีท่ีสามารถรองรับวัตถุดิบการเกษตรอยูไกล
พื้นท่ีแหลงผลิต มีคาขนสงเพ่ิมข้ึน  

2.พื้นที่ที่ มีศักยภาพในการ
พั ฒ น า เ ป น พ้ื น ที่
อุตสาหกรรม 

 

 พื้นท่ีในอําเภอกะสัง  (เหมาะสมกับการทําปศุสัตว มีฟารมวัวอยู 
ควรมีโรงงานแปรรูปในพื้นท่ี) 

 พื้นท่ีหนองก่ี นางรอง ประโคนชัย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีราบ มีการคมนาคม
ท่ีสะดวก  

3.ประเภทอุตสาหกรรมที่
นาสนใจ/เปนไปไดในพื้นที่
ของจังหวัด 

 

  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จากวัตถุดิบพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี เชน ขาว 
ออย ยางพารา (บานกรวด ละหานทราย) มันสําปะหลัง ซ่ึงปจจุบัน 
มีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมท่ีแปรรูปข้ันตน สนับสนุนใหมีการแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ  

 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิตอาหารสัตว เพื่อสงเสริมการ
แปรรูปเน้ือสัตว  

 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับเกษตรอินทรีย 

 อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณกีฬา 
 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนรถยนต  

 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับการกําจัด บําบัดของเสีย 



ประเด็น ความคิดเห็นท่ีไดจากการประชุม 

4.ขอเสนอแนะ 

 

  การสงเสริมการปลูกหญาอาหารสัตว เพื่อการปศุสัตว ซึ่งจะสงผล
ตออุตสาหกรรมแปรรูปอาหารได 

 การสงเสริมปลูกขาวโพดหลังนา  แตท้ังน้ี รัฐควรชวยในการจัดหา
แหลงรองรับวัตถุดิบเหลาน้ีดวย  

 การสงเสริมการปลูกขาวฮัง ซ่ึงเปนขาวทองถ่ิน สรางอัตลักษณ
ใหกับจังหวัด (ปลูกท่ีนางรองในปจจุบัน)  

 การสงเสริมความเปนอัตลักษณของจังหวัด ถ่ินภูเขาไฟ เชน ขาว
หอมมะลิ  เปนตน ควรมีแผนการสงเสริมการตลาด และแปรรูป 
การสือ่สารความตาง 

 จังหวัดบุรี รัมย  มียุทธศาสตรในการเนนการทองเท่ียว กีฬา 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ จะเปนพวกแปรรูปอาหาร ของท่ีระลึก ซ่ึง
ยังไมมีอุตสาหกรรมแบบน้ีอยูในพื้นท่ี  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหคํานึงถึงมลพิษท่ีเกิดข้ึน ไมควรมี
ผลกระทบตอการทองเท่ียว กีฬา ท่ีเปนยุทธศาสตรหลักของ
จังหวัดในปจจุบัน 

 

  



บรรยากาศการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น จังหวัดบุรีรัมย 

  

นายอาทิตย อิงคุทานนท ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีกระบวนการผลิต กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนประธานกลาวเปดการประชุม   

 

 

บรรยากาศการลงทะเบียน 

 

 

 

 

บรรยายการศการนําเสนอผลการศึกษา 



 

 

 

 

บรรยากาศการระดมความคิดเห็น 

 

  



 


